
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2562 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เวลา 09.30 น. 

.......................................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายพิสันห์ อยู่สุวรรณ รองปลัด อบต.สายทอง พิสันห์ อยู่สุวรรณ  
5 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
6 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
7 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
8 นางวันเพ็ญ บัวเล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม .1 วันเพ็ญ บัวเล็ก  
9 นายเสริมชัย ปานพรหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เสริมชัย ปานพรหม  
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ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
11 นางสาวกิรณา คงกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กิรณา คงกล่อม  
12 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
13 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  
14 นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิ์สุวรรณ์  
15 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 สมควร กลิ่นจันทร์  
16 นายวศิน สุพรรณไพ นิติกร วศิน สุพรรณไพ  
17 นางสาวศิริพร จันทร์ทอง นักทรัพยากรบุคคล ศิริพร จันทร์ทอง  

 
ผู้มาประชุม  จ านวน 15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.ม.7 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ    บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 15 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ  เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ  
ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
   ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ไปแล้ว
   เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงาน                
   การประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการ
   สภาฯ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วย 
นายเลอศักดิ์ ฯ  ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกฯ ม.1 ขอแก้ไขข้อความตรงผู้มาประชุม จ านวน 
สมาชิกฯ ม.1  16 คน เป็นจ านวน 14 คน และตรงข้อความขอให้ติดไฟสปอต์ไลส์ เพ่ิมข้อความว่า
   ให้ติดไฟสปอร์ตไลส์และธงชาติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประธานสภา ฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นายสมศักดิ์ ฯ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
นายก อบต.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   ประเภทโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
   88,705 บาท เหลือเงิน 11,295 บาท 
   ขอโอนมาตั้งรายการใหม่ในหมวด งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 1 ตัวๆละ 5,900 บาท ขนาดกว้าง 4 ฟุต 
2. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท แบบเก้าอ้ีนวม แบบหมุนรอบตัว 

 รวมเป็นเงิน 8,400 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดชฯ ตามท่ีนายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายสหเดช ฯ  3.2 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4)  
ประธานสภา ฯ ( 2561 – 2564) ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวพรเพ็ญฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ส่ง           

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมให้สภา อบต. พิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พ ระราชบัญ ญั ติ สภ าต าบลและองค์ การบ ริห ารส่ วนต าบล0  พ .ศ .253 7                      
ด้วยรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้
ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะได้แก้ไข หรือมีข้อสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติม
หรือไม่   

นายเลอศักดิ์ฯ ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอถามว่า โครงการหมู่ที่ 1 ขาดไป 1  
สมาชิก ฯ ม.1 โครงการ 
นายอ านวย ฯ ผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอเสนอโครงการเพิ่มเติมโครงการท า 
สมาชิก ฯ ม.4 ประตูเปิด – ปิด รางยายทอง , ครูชะอุ้ม 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า หมู่ที่ 2 สร้างตรงบริเวณใด 
ประธานสภาฯ 
นางสาวอุบลฯ กล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา             
รองนายกฯ ท้องถิ่น นายบริบูรณ์ ด้วงทอง ได้เสนอโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า หมู่ที่ 2 เพื่อกัก

เก็บน้ าไว้ท านาของประชาชนต าบลสายทอง ปัจจุบันนี้ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ 
นางกันยารัตน์ฯ ได้กล่าวชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ไปส ารวจพื้นที่กับนายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภาฯ 
ผอ.กองช่าง หมู่ 3 แต่ยังไม่ทราบบริเวณท่ีจะท าฝายกักเก็บน้ า 
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นายสมศักดิ์ ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า บรรจุโครงการไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการด าเนินการ 
นายก อบต. ต้องมีการท าประชาคมก่อน 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายเลอศักดิ์ฯ ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอถามว่า อบต.โรงช้าง ได้มาปรับปรุง  
สมาชิก ฯ ม.1   ถนนข้างโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง เชื่อมต่อกับถนนอบต.สายทอง ท าให้ถนนเริ่มแตก 
   ร้าว จึงขอให้ซ่อมแซมถนนที่มีรอยแตก 
นายอ านวย ฯ   2. ผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอให้ซ่อมถนนซอย 9 
สมาชิกฯ ม.4  
นายมานะศิลป์ ฯ  3. ผม นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอให้ซ่อมถนนคลองข่อย  
สมาชิกฯ ม.5  และขอให้มีหนังสือถึงเทศบาลป่าโมก มาซ่อมแซมแก้ไขถนนด้วย  
นายทวี ฯ   4. ผม นายทวี กันภัย สมาชิกสภาฯ ม.7 ขอให้ซ่อมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
สมาชิกฯ ม.7  
นายสหเดชฯ   5. ขอให้รถดับเพลิงรถน้ าต้นไม้ด้วย  
ประธานสภาฯ 
นายประทีปฯ   6. ไมค์ ส าหรับการประชุมไม่มีตามโต๊ะประชุม ขอให้มีเพ่ือสมาชิกจะได้พูดไม่ต้อง 
ก านันฯ   คอยเดินส่งไมค์ 
   7. การโอน (ย้าย) ข้าราชการ ขอให้รับโอนคนที่มีคุณภาพ ท าประโยชน์ต่อชุมชน 
   8. รถดับเพลิงเสียขอให้รีบซ่อม ถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ในต าบล ไม่มีรถดับเพลิงของอบต. 
   ประชาชนจะว่าได้ 
   9. วันนี้ผู้ใหญ่บ้านขาดประชุม 2 หมู่ ครั้งหน้าจะให้ครบทุกหมู่ 
   10. แผนงานจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ชัดเจนกว่านี้ 
   11. การจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เห็นสมควรให้มีการจัดทุกปี 
   12. การใส่เครื่องแบบสีกากี มีความหมายอย่างไร การท างานเพ่ือประชาชนขอให้ผู้น า
   ท างานด้วยความสามัคคี ก่อนที่จะให้ประชาชนสามัคคี 
นายฉลองฯ  13. รถขยะมีกลิ่นเหม็นขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดูแลด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  14. ท่อระบายน้ าข้างบ้านนายสุรินทร์ฯ ตัน น้ าไม่ไหล 
   15. อุปกรณ์การกีฬาที่แจกให้หมู่บ้านยังมีหรือไม่ 
นายเลอศักดิ์ ฯ  16. ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดล าดับโครงการก่อสร้างโดมคลุมหลังคาหมู่ที่  1              
สมาชิกฯ ม.1  เป็นล าดับแรก แต่ ตอนท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ บอกว่า 
   อบต. ไม่มีวิศวกรรับรองแบบแปลน ขอให้ เป็นถนนคสล. แล้วท าไมถึงท าโดม               
   (หลัง อบต.) ได้ 
นายสหเดชฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯ และผู้น า ได้ถามมานั้น เกี่ยวข้องกับผู้บริหารฯ ขอให้ ผู้บริหารฯ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายสมศักดิ์ ฯ  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ และผู้น า ได้ถามมานั้น ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
นายก อบต.  1. ถนนข้างโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง มีรอยแตก ขอให้มาเขียนค าร้องเพ่ือจะได้ให้ 
   ผอ.กองช่าง ไปส ารวจเพื่อซ่อมแซม 
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 2. ถนนซอย 9  ขอให้มาเขียนค าร้องเพ่ือให้ผอ.กองช่าง ไปส ารวจเพื่อซ่อมแซม 
 3. ถนนหมู่ที่ 5 คลองข่อย มอบกองช่าง แจ้งเทศบาลต าบลป่าโมกอีกครั้งให้มา
 ด าเนินการซ่อมแซม 

 4. ถนนหมู่ที่ 7 ขอให้มาเขียนค าร้องเพ่ือให้ผอ.กองช่างไปส ารวจเพ่ือซ่อมแซม 
 5. รถดับเพลิงของอบต. เสีย ไม่สามารถไปรดน้ าต้นไม้ได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่ง          
 เข้าซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมรถ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 
 6. ไมค์ โต๊ะประชุม อยู่ระหว่างการด าเนินการซ่อมอยู่ 
 7. การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการมานั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าคนนั้นดี คนนั้นไม่ดี           
 เมื่อทุกคนย้ายมาก็บอกว่าดีทั้งนั้น  
 8. รถขยะมีกลิ่นเหม็นมาจากขยะเปียก จ าพวกเศษอาหาร ตอนนี้จังหวัดรณรงค์ให้มี
 การคัดแยกขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ให้
 ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทางก่อน ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 
 9. ท่อระบายน้ า คสล.ม.4 บ้านนายสุรินทร์ ฯ ขอให้มาเขียนค าร้องด้วย เพ่ือให้           
 กองช่างไปส ารวจเพื่อซ่อมแซม 
 10. การส ารวจสุนัขและแมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะลงพ้ืนที่ส ารวจใน
 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบและให้ความ
 ร่วมมือกับอบต.สายทอง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
นายสหเดชฯ  เสนอต่อที่ประชุมว่า ร้านค้าตรงบริเวณหน้าบ้านนางกุหลาบ ตอนเช้า มีรถจอดซื้อ
ประธานสภาฯ  สินค้าท าให้มีรถจอดกีดขวางทางจราจร อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ระหว่างหมู่ 3 – 4 
   ซอย 8 
นายสหเดชฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 
             (ลงชื่อ)        สหเดช แก้วมะณี       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 
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    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ  ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
   

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง     ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)         ทวี กันภัย       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
     
 
 

 

 


